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Skyndihjálp kennd í skólunum
Skyndihjálp er mjög mikilvæg að þekkja, það gæti hvað sem er gerst. Ekki allir vita mikið 
um skyndihjálp eða hvernig á að bregðast við í mismunandi aðstæðum. Mikilvægt er að 
allir á öllum aldri kunni skyndihjálp til að geta bjargað sér og öðrum. Það sem ég vill 
koma fram er það að það er nauðsynlegt að allir læra og geta beitt skyndihjálp, skólinn 
er því mjög góður staður til að bjóða uppá þá fræðslu þar sem allir í grunnskólum hafi 
aðgang að. Mér var einnig bent á það að kennsla á skyndihjálp er mjög dýr og hafa 
grunnskólanemendur þurft að borga það sjálf. Þess vegna vill ég leggja til að 
hafnarfjarðabær styrki þá fjárhæð.


